

Số: *164*/BC-UBND

Đakrông, ngày *12* tháng 8 năm 2016

BÁO CÁO

Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2016

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, Kết luận của Tỉnh ủy số 01/KL-TU ngày 27/11/2015 và Căn cứ Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 28/12/2015 của Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; Chương trình hành động số 23/CTHĐ-UBND ngày 01/2/2016 của UBND huyện.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, xây dựng chương trình hành động, chương trình công tác trọng tâm năm 2016, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, các công trình trọng điểm; phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các Ủy viên UBND huyện chịu trách nhiệm chỉ đạo từng ngành, địa phương về các lĩnh vực cụ thể, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, các nhiệm vụ quan trọng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

UBND huyện báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành 7 tháng đầu năm và định hướng công tác chỉ đạo, điều hành các tháng còn lại của năm 2016:

I. Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành trong 7 tháng đầu năm 2016

1. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tái cơ cấu đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triển khai các biện pháp về quản lý, điều hành thu ngân sách, khai thác tăng thu khoản phí, lệ phí, thu ngoài quốc doanh.

Tổng thu ngân sách địa phương đến 31/7/2016 là 215,66 tỷ đồng, đạt 59,75% dự toán được tính giao đầu năm. Trong đó, thu trên địa bàn 11,369 tỷ đồng, đạt 98% dự toán giao.

Quản lý chặt chẽ và sử dụng tiết kiệm các khoản chi đảm bảo trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng chế độ quy định và đảm

bảo cân đối đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã - hội, quốc phòng an ninh ở địa phương. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi về tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, di công tác nước ngoài, chi phí điện, nước, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Tổng chi ngân sách địa phương đến 31/7/2016 là 164,547 tỷ đồng, đạt 52,79% so với dự toán tính giao đầu năm. Trong đó, chi Ngân sách huyện đạt 123,126 tỷ đồng, chi Ngân sách xã đạt 41,42 tỷ đồng.

Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn chấp hành lãi suất huy động đảm bảo an toàn thanh khoản. Ưu tiên vốn tín dụng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Quản lý tốt các khoản vay, xây dựng phương án xử lý nợ xấu từ đầu năm nhằm hạn chế tình trạng nợ xấu, đồng thời có phương án xử lý kịp thời khi xảy ra nợ xấu. Mặc dù, huy động vốn và dư nợ có tăng trưởng nhưng vẫn còn gặp khó khăn, thiếu ổn định.

Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt đến 31/7/2016 là 181,815 tỷ đồng (NH NN&PTNT 175,744 tỷ đồng; NH CSXH 6,071 tỷ đồng); Tổng dư nợ 426,794 tỷ đồng (NH NN&PTNT là 239,592 tỷ đồng; NH CSXH 187,202 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu chiếm không đáng kể, chất lượng tín dụng được bảo đảm.

Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp và một số công trình trọng điểm của năm 2016.

Tổng nguồn vốn XDCB huyện được giao quản lý trong năm kế hoạch 2016 đến thời điểm báo cáo là 84,966 tỷ đồng. Tính đến 31/7/2016, giá trị khối lượng thực hiện được là 44,828 tỷ đồng, đạt 52,76% kế hoạch và giá trị giải ngân 39,58 tỷ đồng, đạt 46,58% kế hoạch vốn được giao trong năm.

UBND huyện thực hiện nghiêm túc quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Nhà nước, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Thực hiện phân bổ vốn, giao kế hoạch và giao đơn vị quản lý dự án, công trình kịp thời. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý về công tác xây dựng cơ bản và giải phóng mặt bằng để xử lý các khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, giải ngân vốn. Đôn đốc các Ban QLDA, các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý dự án kiểm tra tiến độ, kịp thời nhắc nhở, xử lý những sai phạm về thời gian đã cam kết trong hợp đồng nhằm đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả đầu tư của nguồn vốn.

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, hộ nghèo và chính sách dân tộc. Vận động, tiếp nhận, tặng quà Tết cho các đối tượng với giá trị trên 2,8 tỷ đồng. Trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội: hỗ trợ 224.040 kg gạo cho các đối tượng trong dịp tết và giai đoạn giáp hạt; Cấp thẻ BHYT cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ

¹ Tỷ lệ nợ xấu NHNN&PTNT huyện chiếm 0,06%; Ngân hàng CSXH chiếm 0,53% tổng dư nợ.

nghèo, hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

2. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Trong điều kiện thời tiết, khí hậu diễn biến bất thường, nắng hạn diễn ra sớm và kéo dài, giá cả một số mặt hàng nông sản biến động không ngừng đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2015-2016 theo kế hoạch; chỉ đạo các địa phương hướng dẫn người dân cải tạo đồng ruộng ở các công trình thủy lợi mới đưa vào sử dụng, tranh thủ thời tiết thuận lợi để xuống giống. Chủ động thực hiện các biện pháp chống hạn như sử dụng hợp lý, tiết kiệm lượng nước, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ở diện tích đất sản xuất không chủ động được nước tưới. Thực hiện các biện pháp phòng, trừ sâu bệnh cho cây trồng, nhờ đó diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính, tổng sản lượng lương thực có hạt đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tích cực chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo thu hoạch vụ Đông xuân, đồng thời triển khai sản xuất vụ Hè thu 2016 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ phù hợp với từng vùng.

Chỉ đạo sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khuyến công, tập trung hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, phát triển CN, TTCN, TMDV trên địa bàn. Sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của các hộ kinh doanh trong khu vực chợ Trung tâm huyện.

3. Chỉ đạo toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội

Chỉ đạo tổ chức đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh; công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, đặc biệt là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021 được tổ chức thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú: Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan bằng panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, cờ... Các hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức sôi nổi, tiêu biểu như: Tổ chức liên hoan văn nghệ "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người". Tổ chức các hoạt động quần chúng: Giải bóng đá 07 người mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân 2016, tham gia đua thuyền tại giải đua thuyền truyền thống "Lễ hội thống nhất non sông"... Công tác thông tin - tuyên truyền đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh kịp thời các hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng; đồng thời đã thực hiện việc nêu gương người tốt, lao động điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện; chỉ đạo thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số KHH gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người; chất lượng dạy và học được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi ở các cấp học tăng so với năm trước, hoàn thiện công tác phổ cập giáo dục theo đúng kế hoạch.

4. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, công tác bảo vệ và phát triển rừng

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được UBND huyện tập trung

chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện công tác giao đất, thuê đất, thu hồi đất, thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. Phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị liên quan đến công tác tranh chấp đất đai, đã tiếp nhận 06 đơn, đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý 06 đơn kiến nghị.

Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản được tăng cường, xây dựng kế hoạch và triển khai kiểm tra tình hình khai thác và quản lý khoáng sản tại các đơn vị, địa phương theo đúng kế hoạch. Tuy vậy, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra, đặc biệt là khai thác vàng. Đến nay qua nhiều đợt đấu tranh kiên quyết, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và chính quyền địa phương, tình hình khai thác trái phép đã lắng xuống.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn được quan tâm chỉ đạo: Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trong những năm trước; chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn các hành vi khai thác lâm sản trái phép.

5. Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tạo bước chuyển biến trong nhận thức và việc làm cụ thể ở từng địa phương. Đến nay có 12/13 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, đạt cao nhất là xã Triệu Nguyên (9 tiêu chí), các xã Mò Ó, Hướng Hiệp và Hải Phúc đạt 8 tiêu chí, các xã Ba Lòng, A Bung, A Ngo và Đakrông đạt 7 tiêu chí, xã A Vao đạt ít nhất (04 tiêu chí). UBND huyện đã chỉ đạo tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới cho các xã trên địa bàn. Tập trung lồng ghép nhiều nguồn vốn, nhiều chương trình dự án nhằm huy động và phân bổ nguồn vốn để đầu tư cho các xã nông thôn mới. Đến 31/7/2016, đã huy động được 78,826 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho 13 xã.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn hạng mục công trình và cơ cấu nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo của UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, UBND các xã thị trấn và các đơn vị quản lý thực hiện nguồn vốn Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững năm 2016. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý nguồn vốn đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

7 tháng đầu năm nguồn vốn phân bổ cho chương trình giảm nghèo bền vững là 50,105 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 29,787 tỷ, vốn sự nghiệp 20,318 tỷ). Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển giá trị giải ngân trên 60% kế hoạch vốn; nguồn vốn sự nghiệp sau khi có quyết định phân bổ, UBND huyện đã phân khai và giao cho các đơn vị, địa phương quản lý, thực hiện.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Trong 7 tháng đầu năm 2016, UBND huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về công tác cải cách hành chính. Một số nội dung công tác cải cách hành chính đã được đưa vào Chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của huyện; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính được triển khai thực hiện theo đúng quy định của UBND tỉnh. Áp dụng thực hiện theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông tại UBND cấp huyện đối với các thủ tục hành chính; Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở cấp huyện và cấp xã ngày càng được chú trọng nâng cao. Chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được giải quyết kịp thời, chính xác; Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được chú trọng thực hiện.

Tổ chức tốt công tác nhân sự, thực hiện chủ trương và kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc luân chuyển, điều động, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch, Thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đối với các cơ quan, đơn vị, trường học theo quy định. Thực hiện các chính sách đối với cán bộ, công chức như nâng lương, chuyển chính thức theo đúng quy định.

Chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021. Tham mưu nội dung cho kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa IV, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, thị trấn và theo dõi, hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn tổ chức hoạt động theo quy định; chấn chỉnh việc chấp hành chế độ hội, họp, thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn.

Công tác trực tiếp dân được thực hiện một cách nghiêm túc, có nề nếp. Các kiến nghị, phản ánh đều được trả lời và hướng dẫn rõ ràng cho công dân. Tiếp nhận và thụ lý 04 đơn. Các đơn thư kiến nghị phản ánh đã được xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định.

Công tác thanh tra hành chính được thực hiện theo đúng kế hoạch. Thực hiện 03 cuộc thanh tra đối với 04 đơn vị. Kết quả: có 03 đơn vị vi phạm về kinh tế, tổng số tiền truy thu là 224,664 triệu đồng, hiện đã truy thu được 106,601 triệu đồng.

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường cho sự phát triển bền vững thông qua việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chỉ đạo khá toàn diện, tình hình an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống, không để bất ngờ xảy ra. Duy trì nghiêm chế độ giao ban, trực ban cụm, giao ban giữa các lực lượng theo Nghị định số 77 của Chính phủ từ huyện đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện và dọc tuyến biên giới. Thực hiện tốt lễ ra quân huấn luyện năm 2016. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2016 cho các xã A Bung, A Vao, Tà Rụt và Ba Lòng. Khảo sát khu vực lõi trong căn cứ hậu phương và khảo sát khu vực 1 diễn tập khu vực phòng thủ lâu dài của huyện.

Chỉ đạo lực lượng Công an huyện đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, các tụ điểm phức tạp về tai nạn giao thông.

Hoạt động đối ngoại ngày càng được mở rộng: Trong 7 tháng đầu năm huyện đã tổ chức thăm và chúc Tết cô truyền CHDCND Lào tại huyện Sa Muối, tỉnh Salavan. Tiếp và ký biên bản ghi nhớ giữa 2 huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và huyện Salavan, tỉnh Salavan.

Tiếp tục phối hợp và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động của các chương trình, dự án quốc tế đang hoạt động trên địa bàn như: Tổ chức Plan, Tầm nhìn thế giới, Oxfam, Renew... Đồng thời, tăng cường công tác vận động, quảng bá các tiềm năng, thế mạnh của huyện nhằm thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

II. Tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và Quy chế làm việc của UBND huyện 7 tháng đầu năm 2016

1. Tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 28/12/2015 của Hội nghị lần thứ Ba, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa V về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, UBND huyện đã xây dựng Chương trình công tác trọng tâm năm 2016, ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 29/01/2016, phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo từng ngành, lĩnh vực, nội dung cụ thể. Nhằm cụ thể hóa chương trình công tác trọng tâm năm 2016 của UBND huyện và kịp thời giải quyết một số nhiệm vụ phát sinh, đột xuất hàng tháng UBND huyện đều ban hành chương trình công tác trọng tâm tháng, qua đó giúp cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo sâu sát đối với các cơ quan, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở Chương trình công tác trọng tâm, trong chỉ đạo, điều hành Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện đã bám sát chương trình công tác hàng tuần, tháng, quý; tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ đạo thành lập các đoàn công tác làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Chương trình Công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2016 có tổng số 158 nhiệm vụ, trong đó quý I và quý II có 99 nhiệm vụ. Đến thời điểm hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo, thực hiện được 85/99 nhiệm vụ, 14 nhiệm vụ có tính xuyên suốt thời gian của các quý và năm.

2. Tình hình thực hiện Quy chế làm việc

a) Công tác tiếp nhận, ban hành văn bản và chế độ thông tin báo cáo

Trong 7 tháng đầu năm 2016, UBND huyện đã tiếp nhận 4242 văn bản của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở và của công dân, ban hành 2109 văn bản các loại, gồm: 1120 Quyết định (02 QĐ QPPL), 110 Thông báo, 159 Báo cáo, 108 Chương trình - kế hoạch, 476 Công văn giao việc, 136 Văn bản

khác. Nội dung và thể thức văn bản ban hành đúng với các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

UBND huyện đã thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo lên cấp trên, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ những chủ trương, chính sách theo quy định. Chế độ thông tin, báo cáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương cho UBND huyện đã được cải thiện so với trước.

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo và phiên họp của UBND huyện

UBND huyện đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành về tình hình kinh tế - xã hội; tổ chức các cuộc họp giao ban tuần để xử lý, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất cũng như các kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Tổ chức 136 hội nghị, hội thảo, cuộc họp để thông qua các báo cáo, đề án, chương trình và những cơ chế, chính sách quan trọng để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện. Hầu hết các cuộc họp, hội nghị, hội thảo đều được chuẩn bị chu đáo về nội dung, mời đúng thành phần dự họp. Sau các cuộc họp, hội nghị, UBND huyện đều có kết luận rõ ràng, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Ngoài ra, định kỳ hàng tuần, hàng tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện đã dành thời gian trực tiếp nghe và cho ý kiến chỉ đạo xử lý các công việc phát sinh, nổi cộm, kết luận thanh tra, tiếp và nghe công dân trình bày những kiến nghị, phản ánh và chỉ đạo giải quyết.

c) Quan hệ công tác với Huyện uỷ, UBMTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội huyện:

UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, kết luận của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Chủ trì, tham gia xây dựng các báo cáo, chương trình theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ trình hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ, các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

UBND huyện đã chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra thành công tốt đẹp; phát động phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện nhằm khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái lao động sản xuất, làm giàu quê hương đất nước; làm tốt công tác tư tưởng, thực hiện tốt chế độ chính sách, ưu đãi và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ công chức an tâm phục vụ công tác.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, UBND huyện luôn giữ vững nguyên tắc dân chủ tập trung, đảm bảo sự đoàn kết nhất trí trong tập thể UBND.

3. Đánh giá chung

a) Ưu điểm:

Năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, năm tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng, bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Đakrông cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao và tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, sâu sát thực tế, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của Trung ương, của tỉnh, của Huyện ủy đề ra; các cơ quan, ban ngành, các cấp đã có những chuyển biến tiến bộ trong chỉ đạo, điều hành, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của huyện. Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện tiếp tục có sự đổi mới, vừa bảo đảm tính toàn diện, vừa theo đúng định hướng, đúng pháp luật, tuân thủ Quy chế làm việc và Chương trình công tác trọng tâm.

UBND huyện đã xác định đúng nội dung trọng tâm, trọng điểm; luôn tuân thủ pháp luật, thực hiện nghiêm túc quy định, quy chế đã đề ra và luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện. Hiệu lực, hiệu quả điều hành ngày được nâng cao; việc chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh, đột xuất kịp thời, hiệu quả. Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện một mặt luôn tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của cấp trên, mặt khác đã dành thời gian kiểm tra tình hình thực tế, làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Công tác tổ chức các hội nghị, hội thảo và các phiên họp của UBND huyện có nhiều đổi mới hiệu quả. Văn phòng UBND huyện đã đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị được UBND huyện giao chuẩn bị khá chu đáo, đầy đủ nội dung.

Trong hoạt động, UBND huyện luôn chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của các sở, ban ngành, các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

b) Hạn chế:

Công tác tham mưu, giúp việc cho UBND huyện của các cơ quan, đơn vị có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên công tác phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, còn có tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị được UBND huyện giao chủ trì tham mưu thực hiện nhiệm vụ; việc tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện có lúc còn chậm, xử lý công việc còn kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, gây ách tắc công việc.

Công tác chuẩn bị nội dung một số cuộc họp còn hạn chế; ý kiến đóng góp còn chung chung, chưa mang tính chiều sâu, trọng tâm hoặc ngại đóng góp đã làm ảnh hưởng thời gian thảo luận và đưa ra giải pháp thực hiện. Một số thủ trưởng cơ quan trong các cuộc họp quan trọng vẫn còn tình trạng vắng không có lý do,

không có uỷ quyền hoặc cử người không đúng thành phần, thái độ hội họp chưa nghiêm túc, người dự họp về không triển khai tổ chức thực hiện.

Chế độ thông tin, báo cáo, xin ý kiến của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đối với UBND huyện thực hiện vẫn chưa nghiêm, chậm trễ, thông tin chưa chính xác, đặc biệt là các địa phương, một số báo cáo còn mang tính hình thức, thiếu tính tham mưu chiều sâu, chất lượng chưa tốt ảnh hưởng đến công tác tổng hợp phục vụ cho công tác quản lý, điều hành. Một số cơ quan trong quá trình thực hiện gặp khó khăn nhưng chậm báo cáo. Lề lối, phương pháp làm việc của một bộ phận trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa tích cực đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa đảm bảo tác phong công vụ.

III. Những nhiệm vụ trọng tâm cần chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong các tháng còn lại của năm 2016

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của UBND huyện, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Hè thu năm 2016; chỉ đạo công tác trồng rừng, phòng chống lụt bão năm 2016; tăng cường công tác kiểm soát phòng chống các loại dịch bệnh, phòng chống rét cho gia súc, gia cầm.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới;

3. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh danh mục, điều hòa vốn để giải ngân kịp thời các nguồn vốn. Xây dựng danh mục các công trình xây dựng cơ bản năm 2017 và chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình năm 2017.

4. Chỉ đạo quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng quy định, thường xuyên kiểm tra, rà soát các khoản thu, đặc biệt các khoản thu về phí và lệ phí, thuế cấp giấy chuyên quyền sử dụng đất, phần đầu vượt thu theo kế hoạch.

5. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình.

6. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các cấp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, trong đó đẩy mạnh hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ngành, các cấp ở địa phương.

7. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN năm 2016; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2017; hướng dẫn chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, địa phương năm 2017.

8. Chuẩn bị nội dung và điều kiện phục vụ kỳ họp thứ hai và kỳ họp cuối năm của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

9. Chỉ đạo công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và môi trường.

10. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình.

11. Chỉ đạo việc đảm bảo, giải quyết tốt các chính sách đối với người có công, công tác bảo trợ xã hội, chính sách dân tộc.

12. Triển khai phát động hưởng ứng phong trào thi đua, chuẩn bị nội dung tổ chức chào mừng 20 năm ngày thành lập huyện (01/01/1997 – 01/01/2017).

13. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết các vụ việc mới phát sinh; Đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra còn lại để hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra.

14. Nghiêm túc chấp hành chế độ thông tin báo cáo, kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ. Tổ chức kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị.

15. Duy trì và thực hiện nghiêm nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng lực lượng tham gia khắc phục bão lụt, phòng chống thiên tai; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Trên đây là kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện trong 7 tháng đầu năm và định hướng công tác chỉ đạo, điều hành trong các tháng cuối năm 2016, UBND huyện báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các CQ, đơn vị thuộc UBND huyện;
- UBMTTQVN và các đoàn thể cấp huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, các PVP, CV;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Quý